

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

๑. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการการยกย่องรัฐธรรมนูญ ในการประชุม ครั้งที่ ๕๙ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีมติรับทราบผลการพิจารณาของ คณะกรรมการการยกย่องรัฐธรรมนูญ ในการประชุม ครั้งที่ ๕๙ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ในส่วนที่ คณะกรรมการการยกย่องรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาร่างบทเฉพาะกาลของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓๑๑ เกี่ยวกับการให้ดำเนินการควรรวมองค์การผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน

๒. เรื่อง ความเห็นทางกฎหมาย เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ว่าด้วยการให้อำนาจตักฟุ้งและเข้าถึงพยานหลักฐาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้พิจารณาความเห็นทางกฎหมาย เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ว่าด้วยการให้อำนาจตักฟุ้งและเข้าถึงพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา) ตามที่สำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอ แล้วมีมติให้ปรับแก้ไขตามความเห็นที่ประชุม และให้สำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักวิจัยและวิชาการ แจ้งความเห็นทางกฎหมายต่อร่างพระราชบัญญัตินี้ ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

๓. เรื่อง ทบทวนประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นทะเบียน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยเหลือปฏิบัติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ตามประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยเหลือ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ จำนวน ๒๑ ฉบับ ที่ครบกำหนด ๒ ปี ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทำหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติจะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่

๔. เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิในกระบวนการ ยุติธรรม กรณีเหยี่ยวล่าความเสียหายแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีมติรับทราบผลการพิจารณาของ คณะกรรมการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เกี่ยวกับข้อเสนอ ในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีเหยี่ยวล่าความเสียหายแก่ผู้เสียหายและจำเลย ในคดีอาญา ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ซึ่งประธานสภา

มติบัญญัติแห่งชาติได้ส่งให้คณะกรรมการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาศึกษาตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘๔ วรรคสอง (๓) ในกรณีนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาแล้วมีมติมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักวิจัยและวิชาการ ดำเนินการตรวจสอบว่า คณะรัฐมนตรีได้เสนอการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วหรือไม่ หากได้เสนอแล้ว ก็ให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส่งรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

๕. เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงานประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงานประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ ซึ่งขอให้หัวหน้าส่วนราชการ (กระทรวง/กรม) หรือเทียบเท่า ผู้บริหารของส่วนราชการ ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น กรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลที่รัฐถือหุ้น งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ยกเว้นกรณีเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาตามพันธกรณี ข้อตกลงระหว่างประเทศหรือหลักสูตรการศึกษาที่ได้กำหนดไว้แล้ว โดยหากมีความจำเป็นให้ขออนุมัติรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นรายกรณี และให้รวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีทราบเป็นรายเดือน ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้ขอความร่วมมือหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ปฏิบัติในแนวทางเดียวกันด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอว่า การปฏิบัติตามที่คณะรัฐมนตรีขอความร่วมมือดังกล่าว ให้หมายรวมถึงคณะอนุกรรมการด้วย

๖. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. (คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ และอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) ไปยังคณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งสำเนาถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว